



THÔNG TIN

Từ Thành Phố Garden Grove

Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280

Liên lạc: Kristy Thai
(714) 741-5101/kristyt@ggcity.org



Thứ Ba, 13 tháng Sáu 2023

GARDEN GROVE CÓ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG MỚI

Tổng quản trị Thành phố Garden Grove bà Lisa Kim đã bổ nhiệm bà Niki Wetzel, một chuyên gia phát triển cộng đồng với 26 năm kinh nghiệm đảm nhận chức Giám đốc Phát triển Cộng đồng mới của Garden Grove. Hiện bà đang là Phó Giám đốc Quy hoạch và Xây dựng của Thành phố Anaheim. Bà Wetzel bắt đầu đảm nhận vị trí của mình tại Garden Grove vào Thứ Hai, ngày 10 tháng Bảy, 2023.

“Bà Niki là một chuyên gia hàng đầu với kiến thức, kinh nghiệm phong phú, thích hợp để giám sát một bộ phận quan trọng cung cấp một số dịch vụ chính cho thành phố và cộng đồng của chúng ta. Tôi tin tưởng sự gia nhập của Niki sẽ hỗ trợ cho đội ngũ quản lý thành phố tài năng của chúng ta,” Tổng quản trị Thành phố Lisa Kim chia sẻ.

“Đây là một vinh dự và tôi rất vui mừng khi được chọn làm Giám đốc Phát triển Cộng đồng của Thành phố Garden Grove. Tôi mong muốn được phục vụ cư dân, doanh nghiệp và cộng đồng của Garden Grove,” bà Niki chia sẻ.

Với vai trò là Phó Giám đốc Quy hoạch và Xây dựng tại Thành phố Anaheim từ năm 2020, bà Niki đã giám sát các dự án quan trọng hàng tỷ đô la cho thành phố, chẳng hạn như dự án khu mixed-use OC Vibe quanh Honda Center; và dự án Disneyland Forward phát triển Khu nghỉ dưỡng Disneyland. Wetzel cũng quản lý 25 nhân viên.

GARDEN GROVE CÓ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG MỚI 2-2-2

Bà Niki đã bắt đầu làm việc tại Thành phố Laguna Niguel từ năm 1995, và cũng từng làm cho Anaheim một thời gian ngắn. Sau đó bà gia nhập làm việc cho các thành phố như City of Rolling Hill Estates, City of Lake Forest. Năm 2020, bà trở lại làm việc với thành phố Anaheim.

Bà Niki có bằng Thạc sĩ về Quy hoạch Đô thị tại Cal Poly Pomona, nơi bà được công nhận là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của American Institute of Certified Planners (AICP). Bà lấy bằng Cử nhân về Truyền thông và Tâm lý học tại UC Santa Barbara, tốt nghiệp loại xuất sắc. Bà còn là thành viên của Hiệp hội Quy hoạch Hoa Kỳ (American Planning Association) và AICP.

Vợ chồng bà có ba người con đã trưởng thành. Bà là một huấn luyện viên yoga với mong muốn thúc đẩy một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh.

###